



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย**  
**เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ ๒**  
**ตำบลปงน้อย อำเภอต๋อยหลวง จังหวัดเชียงราย**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอต๋อยหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงน้อย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ราคาากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ จำนวนเงิน ๑๒๔,๐๐๐. บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานสอบราคาดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อก่อน หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน งบประมาณไม่น้อยกว่า ๖๒,๐๐๐.- บาท (-หกหมื่นสองพันบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
๖. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หากมีปัญหาสงสัยหรือไม่เข้าใจรายการละเอียดใด ๆ ให้สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้นำดูสถานที่ดำเนินการ หากไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการจะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดโดยชัดแจ้งแล้วเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อยไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (กองคลัง) และ ในวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ชั้น ๑) อำเภอคลองหลวง จังหวัดเขียงราย

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง ชั้น ๑) อำเภอคลองหลวง จังหวัดเขียงราย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ระหว่างวันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.pongnoi.com](http://www.pongnoi.com) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๙-๐๐๕๒ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน

